



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐเห็นว่าการรับสินบนเพื่อจูงใจให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการใดหรือประวิงการกระทำตามที่ผู้ให้สินบนต้องการไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย มหาวิทยาลัยไม่สามารถยอมรับได้กับการรับสินบน บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงสมควรมีความละเอียดต่อการรับสินบนทุกรูปแบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้กำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรปลอดจากสินบน โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

๑. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่เรียกร้อง หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือพวกพ้อง หรือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีจำเป็นต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมชาติหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนที่จะรับของขวัญ ของที่ระลึกของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้แล้วต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณีจำเป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ และต้องระมัดระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ต่ำกว่าความเป็นจริงด้วย

๔. กรณีจำเป็นต้องรับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตาม ๓. โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้เวลานั้นต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งได้รับมาแล้วโดยความจำเป็นที่ต้องรับไว้ ผู้นั้นจะต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในทันทีที่สามารถทำได้ เพื่อให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะรับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้หรือไม่

เมื่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคำวินิจฉัยว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่สมควรรับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้ ให้ผู้นั้นคืนสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้ในทันทีที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้แก่ผู้ให้ได้ ให้ส่งมอบสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นให้เป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นเลย

ในกรณีที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ได้รับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

๕. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการรับสินบนโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ให้บุคลากรผู้พบเห็นการกระทำแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ใดมีกรณี ถูกกล่าวหาว่ารับสินบน จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย

๗. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายนี้

๘. ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจติดตามประสิทธิผลและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ และพิจารณาถึงความเหมาะสม และประสิทธิผลอยู่เสมอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร